



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำนักปลัด โทร (๐๕๓) ๓๘๑๐๓๕ ต่อ ๑๑
ที่ ชม ๗๕๖๐๑/ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดต้องรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี ในรอบที่ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการสรรหา

๑.๑ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

- ดำเนินการสรรหาตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยการประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของอบต.แช่ช้าง www.chaechangsaio.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการสรรหาตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. และตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. สังกัด สำนักปลัดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยการประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของอบต.แช่ช้าง www.chaechangsaio.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา โดยได้ผู้สอบผ่านการสรรหาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นาง วิไลลักษณ์ ปาลิตา ตามมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. ด้านการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร และหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ดังนี้

